

# THACO AUTO

Số 154, ngày 11/6/2021



Chú Bảo vệ

# 120 km

mỗi ngày

*Đi làm*

Mỗi ngày thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, chú Tôn Trung Dũng - Nhân viên Bảo vệ thuộc THACO AUTO An Giang đón xe buýt vượt 60 km đến showroom Xe du lịch An Giang để làm việc.

Nhà chú Dũng ở Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách công ty hơn 60 km và ngày nào chú cũng mất hơn 4 tiếng, vượt 120km cả đi lẫn về. Tròn 20 năm về trước, ở quê khó khăn, không có việc gì làm, chú khăn gói lên thành phố xin vào vị trí Bảo vệ tại showroom An Lạc, Bình Tân. Từ đó, chú Dũng chính thức trở thành nhân viên và gắn bó đến nay. Sau nhiều lần chuyển công tác tại các khu vực, đến năm 2013,

showroom Long Xuyên, An Giang thành lập, chú Dũng chuyển về đây để được gần quê, gần gia đình.

Về quê làm để tiện đi lại nhưng ngày nào chú Dũng cũng phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng hay chuẩn bị sớm hơn 2 tiếng tùy theo ca trực, để ra đường đón xe buýt đến công ty. Con đường xa là vậy nhưng chú chưa bao giờ đến trễ, vẫn luôn kiên trì và đều đặn trong suốt 8 năm qua.

Ngoài sự chuyên cần mỗi ngày, chú còn là nhân viên gương mẫu, kỷ luật và luôn giúp đỡ mọi người. Trong công việc, chú Dũng lúc nào cũng tâm niệm hai chữ trách nhiệm. Với chú, mỗi ngày có mặt ở công ty, được gặp gỡ đồng nghiệp, được làm công việc mình yêu thích đã là một ngày vui, một ngày hạnh phúc. Trong mắt anh chị em nơi đây, chú Dũng còn là người hiền lành, chăm chỉ, luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Bởi thế, chú không chỉ là một người đồng nghiệp mà hơn thế là người chú nhiệt tình, dễ gần, dễ mến.

Giờ đây, ở cái tuổi 60, chú đã đến tuổi nghỉ hưu. Nghĩ đến việc không còn gặp chú mỗi ngày, ai cũng đều cảm thấy buồn. Từ lãnh đạo công ty đến những đồng nghiệp trẻ, ai cũng yêu quý chú, không nỡ rời xa. Nhưng chú đã hết tuổi lao động, chân tay không còn nhanh nhẹn, sức khỏe cũng không được như xưa nên dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Trước khi rời xa nơi này, anh chị em THACO AUTO An Giang đã cùng nhau tổ chức buổi chia tay cho chú trong không khí đầy thân tình, ấm áp.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Thương - Phụ trách nhân sự THACO AUTO An Giang bày tỏ: “Chú Dũng lúc nào cũng kiên trì đi làm đúng giờ, tuân thủ nội quy công ty, nghiêm túc và tận tụy trong công việc. Vậy nên anh em công ty quý chú lắm. Bản thân tôi cũng học được rất nhiều điều từ những câu chuyện đời, chuyện nghề mà chú đã trải qua. Tôi biết dù chú ở đâu đi nữa, ở công ty hay về nhà chăm cháu, nuôi cá, trồng lúa thì chú vẫn sẽ luôn làm rất tốt và vui vẻ.”

Với tình cảm mà anh chị em dành cho mình, chú Dũng rất vinh dự và xúc động khi được mọi người yêu mến và ghi nhận. Chú chia sẻ:

“Tôi rất biết ơn và trân trọng khoảng thời gian tròn 20 năm làm việc cho công ty. Tôi đã gặp được những người đồng nghiệp, người bạn, người anh em hết sức chân tình. Công ty thì luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân viên, có những phúc lợi rất tốt, dù dịch bệnh vẫn đảm bảo thu nhập. Tôi cảm thấy rất yên tâm và tự hào khi làm việc tại nơi đây.”



20 năm, thời gian có thể phai phai dáng hình, màu tóc đã bạc, nhưng không thể xóa đi nụ cười, giọng nói thân thương, những câu chuyện về chú, về người bảo vệ cần mẫn ở THACO AUTO An Giang này.



## THACO AUTO ỦNG HỘ QUẢNG NAM 10 TỶ ĐỒNG MUA VACCINE

Mới đây, THACO AUTO vừa trao số tiền 10 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho người dân địa phương.

Từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) bùng phát, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 3 ca nhiễm bệnh, đã được cách ly và điều trị. Tuy dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nhưng Quảng Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm, là nơi có nhiều nhà máy và khu công nghiệp nhất tại khu vực miền Trung. Với hơn nửa triệu lao động, trong đó có khoảng 53.000 công nhân làm việc tại hơn 10 cụm, khu công nghiệp nên nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tiêm vaccine vẫn là giải pháp phù hợp, lâu dài và mang tính chiến lược. Hiện, Quảng Nam có khoảng trên 1,84 triệu người có thể tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Vì vậy, để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, tỉnh rất cần sự chung tay, góp sức, hỗ trợ

tỉnh có thêm nguồn kinh phí mua vaccine cũng như trang thiết bị y tế khác.

Ông Nguyễn Quang Bảo - Tổng Giám đốc THACO AUTO cho biết ngay khi có lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Nam, THACO AUTO đã quyết định ủng hộ 10 tỷ đồng, góp phần cùng tỉnh mua vaccine Covid-19 tiêm phòng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. “Công ty luôn đồng hành với tỉnh Quảng Nam trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của chính quyền, nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân ở trong các khu cách ly.”, ông Bảo nói thêm.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ sớm phân bổ nguồn hỗ trợ một cách hiệu quả nhất, mua vaccine tiêm phòng cho người dân và ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Trung ương.

Với tinh thần thể hiện trách nhiệm với xã hội, từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, THACO AUTO nói riêng và THACO nói chung đã hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch trong cả nước với kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

## BẢN TIN THACO AUTO

Chịu trách nhiệm nội dung:

**TRẦN VIỆT HƯNG**

*Phó Giám đốc VHTT THACO*

*phụ trách lĩnh vực Ô tô và Cơ khí*

Biên tập:

LÊ THỊ VIỆT TRINH

ĐINH THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN THANH DŨNG

Thiết kế:

ĐINH CÔNG LẮM

Mọi góp ý xin gửi về email: [truyenthong.auto@thaco.com.vn](mailto:truyenthong.auto@thaco.com.vn)